

## 06/01/19 CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH – C

### Mt 2,1-12

<sup>2:1</sup> Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem,

<sup>2:2</sup> và hỏi: "Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."

<sup>2:3</sup> Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao.

<sup>2:4</sup> Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sư trong dân lại, và hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu.

<sup>2:5</sup> Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:

<sup>2:6</sup> Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời".

<sup>2:7</sup> Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.

<sup>2:8</sup> Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."

<sup>2:9</sup> Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.

<sup>2:10</sup> Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

<sup>2:11</sup> Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình bái lạy Người, rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

<sup>2:12</sup> Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

### NGÔI SAO GIÊ-SU

*Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi và thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. (Mt 1,10-11)*

**Suy niệm:** Đường dẫn các đạo sĩ đến Bê-lem là con đường của SAO. SAO rọi chiếu ánh sáng cho đường đi, SAO nuôi hy vọng, SAO cho biết Đấng được sinh ra sẽ mang sứ mệnh lịch sử quan trọng. SAO có lúc khuất dạng nhưng không vụt tắt, có lúc bị mây mù che phủ nhưng rồi lại lộ dạng và đồng hành. Ngôi sao trên bầu trời đầu có lạ lùng cũng chỉ là dấu hiệu chỉ đường đến với Hài Nhi Giê-su, là NGÔI SAO đích thực dẫn đường cho không riêng cho các đạo sĩ mà còn cho cả loài người và từng người trong suốt dọc dài lịch sử. Đó chính là nỗi vui mừng khôn xiết của những ai biết tìm đường đến với Chúa Giê-su, hiện thân của mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể làm người.

**Mời Ban:** Người thời nay sùng mộ nhiều thứ thần tượng, và khi thần tượng ấy sụp đổ, họ vỡ mộng, thất vọng. Trên con đường tìm về Chân-Thiện-Mỹ, ngôi SAO dẫn đường cho chúng ta chỉ có thể là Chúa Giê-su mà thôi vì Ngài "là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống." Dầu có lúc ngôi SAO của chúng ta dường như vụt tắt, chúng ta không hoang mang chao đảo bởi vì Ngài chỉ ẩn mình nhưng vẫn hiện diện, chịu chết nhưng đã sống lại và Ngài hằng sống.

**Sống Lời Chúa:** Suy niệm Lời Chúa hằng ngày để chiêm ngưỡng và trở nên giống ngôi sao thần tượng của mình là Chúa Giê-su Ki-tô.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Hài Nhi Giê-su, Chúa là Ngôi SAO và Thần Tượng của con. Con không có vàng để dâng cho Chúa; nhưng con dâng Chúa tấm lòng của con. Xin Chúa mãi là người bạn đường, là ngôi SAO soi dẫn đời con.*